

Trường THCS Ngô gia Tự (Hà Nội): Tổ chức hoạt động ngoại khoá thi Rung chuông vàng.

- Ngày 9/10, tại Trường THCS Ngô Gia Tự- Đức Giang, Long Biên Hà Nội đã diễn ra cuộc thi Rung chuông vàng - Ring the golden bell. Cuộc thi được phối hợp với Trung tâm ngoại ngữ Language link tổ chức nhằm thi đua “ Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”, khuyến khích học sinh rèn luyện kiến thức, học tập suốt đời đồng thời mang đến những giây phút sáng khoái, từ đó phát huy tính sáng tạo cho các em.

Theo thầy giáo Hiệu trưởng Nguyễn Mậu Minh: “ Nhà trường tổ chức cuộc thi nhằm khuyến khích học sinh phát huy kiến thức của môn học Tiếng Anh kết hợp với các kiến thức đã học và tìm hiểu ở các bộ môn khoa học khác. Thông qua cuộc thi chúng tôi mong muốn các em phát huy tinh thần hưởng ứng phong trào Học tập suốt đời do nhà trường phát động”.



Những thí sinh ưu tú vào vòng trong

Tại cuộc thi, 60 học sinh xuất sắc môn Tiếng Anh từ các lớp khối 6-7-8-9 của trường đã vượt qua vòng sơ tuyển tham gia thi chung kết. Các em phải trải qua những phần thi: khởi động, tăng tốc, về đích. Mỗi vòng thi, học sinh lần lượt trả lời các câu

trắc nghiệm về kiến thức môn Tiếng Anh liên quan đến chương trình đã học tại trường và các kiến thức xã hội liên quan như: điện ảnh, âm nhạc, sinh học, vật lý.... Với tinh thần “ học mà chơi - chơi mà học”, cuộc thi này giúp các em học sinh vừa có cơ hội giao lưu, cọ xát và thực hành vốn Tiếng Anh của mình; mở rộng nhiều lĩnh vực liên quan đến các môn học đồng thời qua đây, các em cũng rèn luyện tính năng động, sáng tạo, mạnh dạn, tự tin.



Các phần thi khá học búa

Sau ba vòng thi 16 em đã đi tiếp vào tranh giải, em Trần Tiên Quang Khải-Lớp 8C đã đạt giải nhất, hai giải nhì, ba giải ba và 10 giải khuyến khích đã được trao cho các em học sinh tham dự vòng chung kết.

Dưới đây là một số hình ảnh tại cuộc thi:



Các thầy cô đồng hành cùng cuộc thi



Sự cổ vũ của các bạn đã giúp các thí sinh tự tin vào vòng trong



Giải nhất thuộc về thí sinh Trần Tiến Quang Khải- lớp 8C



Hai thí sinh đạt giải nhì Đỗ Tâm Anh - Lớp 8D, Hoàng Hà Anh - Lớp 6C



Ba giải ba thuộc về: Lâm Bình An – lớp 9D, Nguyễn Đức Anh - lớp 8B và Nguyễn Thảo Anh - lớp 8C



Các thí sinh đạt giải chụp ảnh cùng các thầy cô và Ban tổ chức cuộc thi

Lê Mỹ